

นายฤชดา บุตรศรีภูมิ (2555). ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา การค้นคว้าอิสระ ปร.ม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร  
 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิเศษฐ เทพเฉลิม

## บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อศึกษาการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งนำผลลัพธ์จากการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขการ ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีสภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป วิธีการศึกษา ใช้การศึกษา การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัยประกอบด้วยประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 395 คน

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ชัยชนะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น จุดประสงค์หลักของการโฆษณาหาเสียงของนักการเมือง โดยทั่ว ๆ ไป ก็เพื่อสื่อสารให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้ที่มี “ภาพลักษณ์เชิงบวก” เหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งอย่างไร ในบางครั้งก็สื่อสารว่าผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งมี “ภาพลักษณ์เชิงลบ” ไปด้วย ทำให้ผู้เลือกตั้ง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนมีความเห็นว่าภาพลักษณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้านประสบการณ์ สำคัญน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เพียงข้อเดียว คือ ความรู้ความสามารถในการทำงานสาธารณะ

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรให้ความสำคัญต่อเสียงของประชาชน และให้ความ รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ทำลงไปหลังได้รับการเลือกตั้งแล้ว มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ริเริ่มนโยบายใหม่ ๆ โครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคม และเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ อย่างรอบด้าน